






สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

15 กุมภาพันธ์ 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นโยบาย</p> <p>สร.เปิดตัว เต็มรักปันสุข</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ), เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผู้จัดการ ,สยามรัฐ, บ้านเมือง, กรมประชาสัมพันธ์, hfocus thailandplus)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร.กล่าวเปิดโครงการ "กระทรวงสาธารณสุข สร้างสุข เต็มรัก โอบอุ้มสังคมไทย" ว่า กิจกรรมที่ถือเป็นการ Kick Off วันนี้ คือ การเปิดตัว "เต็มรัก...ปันสุข" ในโรงพยาบาลสังกัด สร.ทั่วประเทศ 903 แห่ง แบ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์ 35 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 92 แห่ง และโรงพยาบาลชุมชน 776 แห่ง ตูเต็มรัก...ปันสุข เป็นการสื่อความหมายให้ทุกคนตระหนักถึงการให้และการรับบริการส่งต่อความรัก ความสุขความปรารถนาดีให้กับผู้อื่น ใครมีอะไรอยากปันเอามาใส่ตู้ ใครอยากได้ อยากดื่ม มาหยิบไป หยิบได้ เต็มได้ เต็มใจ เต็มความห่วงใยให้กัน โดยหวังให้ สร.เป็นต้นแบบวัฒนธรรมการแบ่งปัน การดูแลซึ่งกันและกัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(ผู้จัดการ เดลินิวส์ สยามรัฐ innnews)</p> <p>-โรงพยาบาลทั่วประเทศ เสนอข่าว การจัดมุม เต็มรัก ปันสุข อาทิ รพ.กาฬสินธุ์ รพ.ขอนแก่น รพ.หนองคาย รพ.ประจวบคีรีขันธ์ ฯลฯ</p>	
<p>บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์hfocus</p> <p>- พญ.อรพรรณ ตะเวทิงค์ แพทย์ประจำคลินิกเวชกรรมแพทยอรพรรณ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี เผยถึงการที่คลินิกฯ เข้าร่วมเป็นหน่วยบริการในจังหวัดน่านรอง ตามนโยบาย “ 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ” ว่า ช่วยเปิดโอกาสให้แรงงานนอกระบบในพื้นที่ที่ใช้สิทธิบัตรทอง และผู้ใช้สิทธิบัตรทองทุกพื้นที่ เมื่อเดินทางมาที่ จ.เพชรบุรี สามารถรับบริการนอกเวลาราชการได้ที่คลินิกฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพียงแค่พกบัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้น รวมถึงยังทำให้คลินิกฯ ซึ่งเป็นภาคเอกชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายบริการในระดับปฐมภูมิ เพื่อดูแลรักษาประชาชนในชุมชนมากขึ้นด้วย เป็นการลดความแออัดในสถานพยาบาลปฐมภูมิของรัฐ เช่น รพ.สต. และรพ.รัฐขนาดใหญ่ที่ประชาชนมักเลือกไปรับบริการ ทั้งที่อาการอาจไม่หนักหรือร้ายแรงมาก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, บ้านเมือง, พิกัดข่าว24, topnews)</p> <p>- นพ.ณรงค์ศักดิ์ อ่างรุ้งถิ่น ผอ.โรงพยาบาลชัยภูมิ (หมอเหิม) เผย รพ.ชัยภูมิ จัด Kick off ส่งยาถึงบ้านโดย Health rider ตามนโยบายเร่งด่วน 30 บาทรักษาทุกที่ฯ ในเฟส 2 ในรัศมีห่างจาก รพ.ชัยภูมิ ไม่เกิน 15 กม.สามารถเลือกใช้การจัดส่งยาโดย rider ซึ่งเป็น อสม.หรือเจ้าหน้าที่ รพ.ชัยภูมิ แทนการรับยาที่ห้องจ่าย ซึ่งจะได้รับยาภายในวันเดียวที่เข้าตรวจรักษา เพื่อลดความแออัด การรอคอย และเพิ่มความต่อผู้รับบริการ</p>	
<p>นักท่องเที่ยวปลอดภัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ)</p> <p>- นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ได้ผนึกความร่วมมือกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สร. เปิดตัวโครงการ “ช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่บาดเจ็บและเสียชีวิต” เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าเมืองไทยปลอดภัย หลังจากนายกรัฐมนตรีนเรนทรฯ ได้เห็นชอบในหลักการ โดยให้กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ใช้จ่ายงบประมาณรายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 50 ล้านบาท ในการดำเนินโครงการช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ประสบเหตุในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 31 ส.ค. 2567 ทั้งในกรณีเกิดอุบัติเหตุ อาชญากรรม และภัยด้านอื่นๆ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบายแก้ปัญหายาเสพติด</p> <p>ยาบ้า 5 เม็ด</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (PPTVHD36 linetoday)</p> <p>- พลตำรวจโท ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการป.ป.ส. กล่าวว่า กรณีที่ประกาศกฎกระทรวงสาธารณสุข ครอบครองยาบ้า 5 เม็ด จะพิจารณาเป็นผู้เสพที่ต้องเข้ารับการบำบัด จากเมื่อก่อนจะถูกลงประวัติเป็นอาชญากร แต่หาก 3 เดือนจากนี้ พบสถิติผู้เสพมากกว่าผู้ค้า จะเสนอบอร์ด ป.ป.ส. พิจารณาการครอบครองจาก 5 เม็ด เหลือ 3 เม็ด</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (pptvhd36)</p> <p>- พล.ต.ท.เรวัช กลิ่นเกษร อดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด หัวหน้ากฎกระทรวงยาบ้า 5 เม็ด กลายเป็นกฎหมายคุ้มครองคนผิด-ใช้ดุลยพินิจแทนศาล ไม่มีทางแก้ปัญหาได้ เรียกร้องให้นายกฯประกาศปราบยาเป็นวาระแห่งชาติ</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ch7)</p> <p>- ผู้ค้าและผู้เสพ ยังคงเห็นต่าง หลังมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการครอบครองยาบ้าไม่เกิน 5 เม็ด พร้อมเปิดใจด้วยว่า การประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กฎหมายครอบครองยาบ้าไม่เกิน 5 เม็ด เป็น "ผู้เสพ" ต้องได้รับการบำบัดนั้น จะยิ่งทำให้ผู้ค้าเกิดความสับสนยิ่งขึ้น เพราะจะมีผู้เสพที่รู้กฎหมาย เข้า-ออก กันทั้งวันจนเป็นที่ผิดสังเกต</p>	
<p> ถ่ายโอน รพ.สต.</p>	
<p>วางจัดทันตแพทย์</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์,newtv)</p> <p>- นายชัชวาล แพทย์ไทย สส.ร้อยเอ็ด พรรคไทยสร้างไทย กล่าวว่า ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ตนได้ปรึกษาหารือถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ว่า ปัจจุบัน รพ.สต. ในจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้ง 229 แห่ง ได้ถ่ายโอนภารกิจไปยัง อบจ. ของกระทรวงมหาดไทย ครบร้อยละ 100 แล้ว แต่ขณะนี้ อปท. ไม่สามารถจัดหาทันตแพทย์วิชาชีพ มาให้การรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทันตภิบาลประจำ รพ.สต. ได้เหมือนเดิม ทำให้ รพ.สต. ใน จ.ร้อยเอ็ด ทั้ง 229 แห่ง จำเป็นต้องหยุดให้บริการทันตกรรมเบื้องต้น ทำให้การบริการทันตกรรมต้องตกไปอยู่กับโรงพยาบาลประจำอำเภอ ซึ่งไม่เพียงพอกับความต้องการรับบริการของประชาชน ผมขอให้กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข มีการบูรณาการความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน และมีแนวทางที่สำคัญในการรองรับการถ่ายโอนภารกิจของ รพ.สต. ไปยัง อบจ.ทั่วประเทศต่อไป</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>ขยายเวลาจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์ ผู้จัดการ มติชน ข่าวสด สำนักข่าวอิศรา linetoday)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีวาระการพิจารณาเรื่องการขยายเวลาจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งจะประชุมกันในวันที่ 15 ก.พ. นี้ ส่วนผลการพิจารณาจะเป็นอย่างไรอาจจะมีย่อสรุป ส่วนที่มีภาคประชาชนออกมาคัดค้านตรงนี้ ยืนยันว่า เรารับฟังหมด เรามีหน้าที่ดูแลสุขภาพประชาชน มีหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคอยู่แล้ว นี่เป็นหลักของเรา ส่วนมิติด้านเศรษฐกิจนั้นก็เป็นเรื่องทางกฎหมาย แต่เราเอาสุขภาพเป็นหลัก เศรษฐกิจเป็นรอง ส่วนจะอนุญาตเปิดให้ขาย 24 ชั่วโมงหรือไม่ก็ไปดูข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และไปดูข้อกฎหมายที่ปฏิบัติ เพราะบางเรื่องที่มีการแก้ไขกฎหมายแล้วทำให้มีการได้สิทธิเรื่องนี้ทันทีเลย</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า)</p> <p>- นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผอ.สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) จีรัฐทบวนโยบายขยายเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะจะนำมาซึ่งความสูญเสียอุบัติเหตุทางถนน-เด็กและเยาวชนกลายเป็นเหยื่อ-เกิดปัญหารุนแรงเสี่ยงฆ่าตัวตาย และเสื่อมโทรมในสังคมที่เกิดจากน้ำเมา</p> <p>- ดร.จิต ชู ทินน์ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้ศึกษาเรื่องการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเยาวชนมีผลกระทบต่อสุขภาพจิต มีการเก็บกลุ่มตัวอย่างในเยาวชนอายุ 15-23 ปี จำนวน 1,538 คน ในโรงเรียน 6 แห่ง จากทุกภาคของไทย โดยพบว่า เยาวชนไทยมีปัญหาที่เกิดจากการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากปี 2551 อยู่ที่ 14.8% เพิ่มขึ้นเป็น 22.2%</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ในปี 2558 พบปัญหาเกิดจากการที่เด็กไม่สามารถควบคุมตนเองได้ ส่งผลให้เด็กมีโอกาสที่จะกลายเป็นนักดื่ม และมีปัญหาทางสุขภาพจิต และเชื่อมโยงกับการติดพนัน และใช้สารเสพติด</p>	
<p>ตั้ง Provider Board แก้ปัญหา สปสช.</p> <p>สื่อแนะนำ : นสพ.(ไทยรัฐ) ,เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, สำนักข่าวอิศรา, thaiPBS, linetoday, thebangkokinsight ,hfocus)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รว.สช. ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนี้ 5 สถาบันทางการแพทย์เรียกร้องให้มีการแก้ไขระบบการบริหารจัดการงบประมาณของ สปสช. และขอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการด้านผู้ให้บริการ (Provider Board) ว่า Provider Board ทางผู้ให้บริการคาดหวังไปถึงการจัดตั้งเป็น "หน่วยงานกลางในการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายและระบบข้อมูล บริการสาธารณสุข (National Clearing House)" ซึ่งดูแลในทุกสิทธิ ซึ่งตอนนี้ยังเป็นเพียงข้อเสนอ แต่หลักการทางกฎหมายแล้ว หน่วยงานกลางควรจะเป็น สปสช.เพราะไม่ได้ดูเฉพาะบัตรทอง แต่ดูทุกระบบสิทธิสุขภาพ ซึ่งตนเคยเสนอเรื่องนี้ต่อบอร์ด สปสช.ที่ตนเป็นประธาน ซึ่งมีมติให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาว่าอำนาจหน้าที่ของบอร์ด สปสช.จะสามารถดำเนินการแต่งตั้ง Provider Board ได้หรือไม่ โดยตอนนี้อยู่ในระหว่างการศึกษาของคณะกรรมการ หากเรื่องนี้อยู่ในอำนาจกฎหมายของหลักประกันสุขภาพฯ ทางบอร์ด สปสช.ก็ต้องเป็นผู้แต่งตั้งขึ้นมา ส่วนกรณี สปสช.มีการค้างจ่ายค่าบริการให้กับหน่วยบริการนั้น เป็นหนี้เชิงระบบบัญชีของวิธีการคิดค่าใช้จ่าย ได้ให้ สปสช.ไปดูวิธีการคิดให้ถูกต้องเหมาะสม จึงให้มีการชะลอการเรียกเก็บหนี้</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ, สำนักข่าวอิศรา, hfocus, linetoday, thecoverage)</p> <p>-สภาองค์กรของผู้บริโภค โพสต์เฟซบุ๊ก ค้าน 'รว.สช.' ตั้งบอร์ดผู้ให้บริการ (Provider Board) เพียงฝ่ายเดียว ไม่ควรจัดตั้งผ่านคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพราะอาจขัดหลักการและผิเจตนาของระบบสิทธิบัตรทอง และอาจทำให้ระบบการรักษาสุขภาพดังกล่าวถูกภาครัฐกุมอำนาจแบบเบ็ดเสร็จ ทั้งนี้ หากต้องการเดินหน้าจัดตั้งบอร์ดผู้ให้บริการ จะต้องจัดตั้งบอร์ดผู้รับบริการ หรือ Consumer Board ที่เป็นของภาคประชาชนด้วย โดยจะต้องจัดตั้งผ่านกระทรวงสาธารณสุขโดยตรง เพื่อให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมกำกับมาตรฐานการให้บริการสุขภาพของประเทศไทย</p> <p>สื่อแนะนำ : นสพ.เดลินิวส์, คอลัมน์มองรอบทิศ</p> <p>-กล่าวว่า ปัจจุบัน รพ.-คลินิก-ศูนย์สุขภาพที่อยู่ภายใต้ สปสช. ต้องติดกับบริษัทฯ-บริษัทอุปกรณเอง และสำรองจ่ายไปก่อน แล้วจึงมาเบิกกับ สปสช. แต่ตอนนี้เป็นปัญหาเพราะ สปสช.ค้างจ่าย! รพ.จึงต้องรับแบกภาระนี้ไว้ จนตอนนี้ไม่ไหวแล้ว ถึงได้ออกมาเรียกร้อง ถ้าหากปล่อยแบบนี้ต่อไป ไม่ใช่แค่ สปสช.ล้มละลาย แต่ รพ.ทั่วไทยก็จะล้มละลายครับ.นพ.ชลน่าน</p>	
<p>เลขาฯ รว.สช.คนใหม่</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (hfocus)</p> <p>-นายสุรชาติ เทียนทอง เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนางสาวณัฐนิชา บุรณศิริ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงสาธารณสุข เดินทางเข้ามายังกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ โดยสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงสาธารณสุข</p>	
<p>ฝุ่น PM2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, แนวหน้า, มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, บ้านเมือง, ผจก., ประชาชาติธุรกิจ, คมชัดลึก, เนชั่น, สยามรัฐ, การเงินธนาคาร, กรุงเทพธุรกิจ, โพสต์ทูเดย์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ฐานเศรษฐกิจ, อีจัน, inn, 77kaoded, ch7, ch3, thejournalistclub, tvpool, fm91bkk, thaipbs, closeupthailand, mono, thematter, tnews, today, bizmatchingnews, trueid, ch3, ch7, tnn, mcot, brighttv, thethaiger, springnews, chieffocus, bugaboo, newtv, sanook, thereporters, amarin, thestandard, thaijobsgov, voicetv, khaoja, mekhanews, brighttv, pptvhd36, workpointtoday, thaitabloid, thaipost, the Bangkok insight)</p> <p>- GISTDA รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ผ่านแอปพลิเคชัน "เช็คฝุ่น"ว่า ในพื้นที่กทม.พบค่าฝุ่น PM2.5 มีผลกระทบต่อสุขภาพ 42 เขต โดย 5 อันดับแรกคือ เขตดุสิต 103.3 มคก. เขตวัฒนา 103 มคก. เขต บางกอกใหญ่ 102.9 มคก. เขตบางกอกน้อย 102.8 มคก. และเขตพระนคร 102.7 มคก. ส่วน 8 เขตพื้นที่ที่เหลือคุณภาพอากาศสีส้ม ระดับเริ่มมีผลต่อสุขภาพ มีแนวโน้มวิกฤตต่อเนื่องถึง 17 ก.พ.</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ด้านนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. ประกาศให้หน่วยงานในสังกัด กทม. และขอความร่วมมือภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ - เอกชน 151 แห่ง 60,279 คน ให้ทำงานที่บ้านในวันที่ 15-16 ก.พ. สำหรับ รร.ในสังกัด กทม.ยังเปิดตามปกติ เนื่องจากโรงเรียนเป็นพื้นที่ Safe Zone ที่ทำห้องเรียนปลอดฝุ่น มีการแจกหน้ากากอนามัย และกำหนดแนวทางปฏิบัติ เช่น งดกิจกรรมกลางแจ้ง กำชับใช้ 11 มาตรการเข้ม อาทิ เข้มงวดตรวจจ้บรถยนต์ควันดำ ขอความร่วมมือ Work From Home ใช้รถแท็กซี่ที่จำเป็น ไม่ขับดับเครื่อง ควบคุมสถานประกอบการไม่ให้ปล่อยมลพิษอากาศเกินค่ามาตรฐาน ขอความร่วมมือผู้ประกอบการทำ Big Cleaning สถานที่ก่อสร้างและแพลนท์ปูน รวมถึงงดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองจากการก่อสร้างทุกประเภท เข้มงวดตรวจตราควบคุมไม่ให้มีการเผาขยะหรือการเผาในที่โล่งทุกประเภท เป็นต้น</p>	
<p>เทศกาลวาเลนไทน์</p> <p>1. เปิดมทกรรมรวมพลคนสาธารณสุขรักสุขภาพ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., hfocus, thailandplus)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เปิดมทกรรมรวมพลคนสาธารณสุขรักสุขภาพ ขับเคลื่อนก้าวทำใจ คนไทยแข็งแรง พิชิต 100 วัน 100 แด้มสุขภาพ พร้อมกล่าวว่า ผลสำรวจในปี 2565 พบคนไทยเพียงร้อยละ 62 ที่มีกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอ เป็นสาเหตุโรค NCDs ซึ่งมีผู้เสียชีวิตปีละประมาณ 3-4 แสนราย ครึ่งหนึ่งเป็นการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร จึงมอบให้กรมอนามัยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการส่งเสริมการออกกำลังกาย ผ่านแพลตฟอร์มก้าวทำใจ การจัดมทกรรมฯ ในครั้งนี้ จะเป็นต้นแบบให้ สสจ.และศูนย์อนามัยในการจัดกิจกรรม และเป็นต้นแบบประชาชนในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งจะช่วยลดภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ในอนาคต และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคของประเทศได้อีกทางหนึ่ง</p> <p>- นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมก้าวทำใจปี 2567 สธ.ได้ตั้งเป้าหมายเชิญชวนปชช. เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มเป็น 7.2 ล้านคน ปัจจุบันมีสมาชิกรวมกว่า 5.3 ล้านคน มีการเผาผลาญพลังงานกว่า 3,647 ล้านกิโลแคลอรี ลดน้ำหนักได้ 521,000 กก. ระยะทางสะสมกว่า 43 ล้านกม. หรือคิดเป็นระยะทางรอบโลก 1,077 รอบ และมีแด้มสุขภาพสะสมแล้วมากกว่า 69 ล้านแด้ม</p> <p>2. รณรงค์รักฉ่ำ ปิดจบด้วยถุง Condom anytime, anywhere สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, hfocus, thaipbs)</p> <p>- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย กรมฯ ดำเนินการเรื่องถุงยางอนามัย ทุกเวลา ทุกที่ (Condom anytime, anywhere) นำร่องเปิดตัวตู้กดถุงยางอนามัยอัตโนมัติ ในวันที่ 15 ก.พ.2567 ที่ลานอัมรินทร์ ชั้น LG สยามสแควร์ วัน กทม. นำถุงยางอนามัยและชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง ใส่ไว้ในตู้ให้กดใช้ได้ฟรี โดยนำร่อง 10 ตู้ทั่ว กทม. จะตั้งในมหาวิทยาลัย ห้างสรรพสินค้า ทั้งนี้ การรณรงค์ให้คนใช้ถุงยางอนามัย เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะโรคซิฟิลิส พบอัตราป่วยในปี 2566 เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าจากปี 2561 และเพิ่มขึ้น 3 เท่าในกลุ่มเยาวชน ส่วนใหญ่มาจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย สอดคล้องกับข้อมูลการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ปี 2562 ที่พบว่าเยาวชนมีอัตราการใช้ถุงยางอนามัยครั้งสุดท้ายที่มีเพศสัมพันธ์ เพียง 80% และใช้ถุงยางอนามัยอย่างสม่ำเสมอทุกครั้งกับแฟนและคนรักไม่ถึง 40%</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, isranews, thecoverage)</p> <p>- ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สปสช.ขอร่วมสนับสนุนกรม คร. ในการรณรงค์เทศกาลวาเลนไทน์ปี 2567 “รักฉ่ำ ปิดจบด้วยถุง: Condom anytime, anywhere.” ที่เป็นการป้องกันปัญหาท้องไม่พร้อม และป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2567 จัดเตรียมถุงยางอนามัยไว้ 70 ล้านชิ้น ตั้งเป้าหมายให้บริการปชช.อายุ 15 ปีทุกสิทธิ จำนวน 4,200,000 คน โดยได้รับถุงยางอนามัยได้ครั้งละ 10 ชิ้นต่อคน/สัปดาห์ ไม่เกิน 52 ครั้งต่อคนต่อปี มีให้เลือก 4 ไส้ ส่วนบริการยาเม็ดคุมกำเนิด ให้บริการหญิงไทยอายุ 15-59 ปี ครั้งละไม่เกิน 3 แผง คนละไม่เกิน 13 แผงต่อปี เข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. สยามรัฐ</p> <p>- สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) ร่วมกับ สสส. กรม สบส. และมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ หรือสายด่วนปรึกษาเรื่องเอดส์ และท้องไม่พร้อม 1663 จัดกิจกรรม "CondomLand" มหัศจรรย์แดนถุงยาง ท่องอาณาจักรสุขภาวะทางเพศปลอดภัย เนื่องในวันแห่งความรัก ประจำปี 2567 ณ ศูนย์การค้าเกษรแอมบี้ ชูแนวคิดเรียนรู้เรื่องสุขภาวะทางเพศปลอดภัย สำหรับคนรุ่นใหม่ทุกวัย โดยนพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการ สสส. ระบุจากข้อมูลกรม คร. พบสถานการณ์การเกิดโรคติดต่อ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ทางเพศสัมพันธ์ 5 โรคหลัก ซิฟิลิสหนองใน หนองในเทียม แผลริมอ่อน กามโรค ต่อม้ำเหลือง ช่วงปี 2560-2565 โดยกลุ่มเยาวชนอายุ 15-24 ปี ยังเป็นกลุ่มที่มีอัตราป่วยมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น คาดการณ์ว่าหากสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีแนวโน้มเพิ่มสูงมากขึ้นเท่าใดก็จะยิ่งส่งผลกระทบต่อสถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวีที่เพิ่มสูงขึ้นได้เช่นเดียวกัน</p> <p>3.กรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะนำวิธีรักแบบไทยรับวันแห่งความรัก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (mcof, thailandplus)</p> <p>- นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ในวันที่ 14 ก.พ. เป็นวันแห่งความรัก เป็นเทศกาลที่มักจะมีการมอบสิ่งของแทนใจเพื่อบอกรัก แนะนำให้ใช้พืชผัก ดอกไม้ไทยมาปรุงเป็นเมนูวันสมุนไพรรัก รัก เช่น วันดอกกุหลาบมอญ วันดอกอัญชัญ ส่วนดอกกุหลาบที่ได้รับ ไม่ต้องทิ้ง ให้นำมาปลูกกุหลาบมาผสมกับดอกไม้ไทยอื่นๆ เช่น ดอกจำปี ดอกจำปา ดอกมะลิ ดอกกระดังงา นำมาผสมกับใบเตยที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ใส่ในถุงเสื้อผ้า รถยนต์ หรือห้องต่าง ๆ ให้เกิดกลิ่นหอมสดชื่น</p> <p>4. รักไม่เป็นพิษ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, ผจก., สยามรัฐ, hfocus)</p> <p>- มูลนิธิเด็ก เยาวชนและครอบครัว มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล เครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยง และ สสส. จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในโอกาสวันวาเลนไทน์ ประจำปี 2567 "Love is not toxic รักไม่เป็นพิษ" โดยมีการเสวนา เรื่อง "สัญญาณเตือน...ก่อนรักเป็นพิษ และการจัดการความสัมพันธ์" และการแสดงกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เยาวชนร่วมพลังร่วมปกป้องสังคม ลดความเสี่ยงปัญหาความรักที่นำไปสู่ความรุนแรง โดยน.ส.ปาลิณี ต่างสี ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง กล่าวว่า สังคมของวัยรุ่นเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ Toxic น่าเป็นห่วง เพราะเป็นสัญญาณเตือนที่อาจนำไปสู่การเป็นโรคซึมเศร้า และการใช้ความรุนแรงระหว่างคู่รัก และเห็นปัจจัยเสี่ยงที่เข้ามาพร้อมทำให้ความรักเกิดปัญหา ไม่ว่าจะป็นยาเสพติด พนัน เหล้า ซึ่งสังคมควรจะต้องรับรู้ เข้าใจปัญหา และร่วมกันหาทางออก</p>	
<p>เตือนแยกลีฉิ่งเคียวไฮ ไม่มี อย. เสี่ยงอันตราย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, สวท., เนชั่น, ไทยนิวส์, เดลินิวส์, ผจก., มติชน, สวท.fm91, ข่าวสด, อีจัน, inn, thethaiger, pptv, ch7, ch8, kapook, tnew, thaipbs, brighttv, cm108, thainews, mono, thebangkokinsight, tnews, bangkokbiznews, plewseengern, ch3, newtv, thaitabloid)</p> <p>- ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า พบขนมเลียนแบบแยกลีฉิ่งที่จำหน่ายในญี่ปุ่น เกาหลี รีวิวผ่านสื่อโซเชียล เป็นแยกลีบรรจุในถุงคล้ายถุงมือยางหรือลูกโป่งมัดเป็นลูกกลม ใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มถุงให้แตกออกแล้วทานแยกลีข้างใน เรียกว่า แยกลีฉิ่งเคียวไฮ มีหลายรสชาติ ซึ่งไม่มีฉลาก และเลข อย. จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ และวางขายใกล้โรงเรียน เตือนไม่ควรซื้อมารับประทาน เนื่องจากอาจลักลอบนำเข้า หรือผลิตเพื่อขายในสถานที่ต่างๆ ไม่มีฉลาก ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร เสี่ยงได้รับสารที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น สี วัตถุกันเสีย วัตถุแต่งกลิ่นที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือเกินปริมาณที่กฎหมายกำหนด การใช้ถุงมือยางหรือภาชนะที่ไม่ได้มีไว้เพื่อบรรจุอาหาร จะเสี่ยงปนเปื้อนสารเคลือบหรือวัสดุที่อาจหลุดลอกออกมาปนเปื้อนสู่อาหาร และเป็นอันตรายต่อเด็กเล็กอาจติดคอกจากเศษของบรรจุภัณฑ์ที่หลุดติดอยู่กับแยกลี หรือขนาดของแยกลีที่ไม่ได้มาตรฐาน</p>	
<p>ชี้แจงกฎหมายใหม่ เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการอาหาร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, มติชน, thailandplus)</p> <p>- นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการ อย. เผย ได้ประชุมชี้แจงผู้ประกอบการด้านอาหารและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับประกาศ สธ. 4 ฉบับ เรื่อง ฉลากโภชนาการและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 2 ก.ค. 67 อย. เพื่อสร้างความเข้าใจให้ผู้ประกอบการผลิต หรือนำเข้าอาหาร ได้เตรียมความพร้อมในการปรับปรุงสูตรและฉลากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จัดทำฉลากโภชนาการ ฉลากแบบจิตดีเอ รวมถึงการกล่าวอ้างทางสุขภาพ ให้เป็นไปตามกฎหมายใหม่ได้อย่างถูกต้อง และเปิดโอกาสให้มีการตอบข้อซักถามเพื่อความชัดเจน และปฏิบัติได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งฉลากที่ปรับแก้ไขตามกฎหมายใหม่จะสามารถสื่อสารผู้บริโภคให้เข้าใจข้อมูลโภชนาการได้ง่ายขึ้น</p>	
<p>หนุนหญิงวัยเจริญพันธุ์ รับประทานเสริมธาตุเหล็กและกรดโฟลิก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, โพสต์ทูเดย์, thecoverage)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- พลเรือโทนิกร เพชรวิระกุล ที่ปรึกษา รมว.สธ. เผย หลังเป็นประธานงานรณรงค์สาวไทยแค้นแดง ณ รร.เบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนด้าแกรนด์ นนทบุรี ว่า สธ. ร่วมกับ สปสช. หนุนสาวไทยวัยเจริญพันธุ์ อายุระหว่าง 15 – 49 ปีทั่วประเทศ ใช้บัตรประชาชนใบเดียวหรือเข้าแอปเป่าตัง รัยยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กและกรดโฟลิกที่ร้านยาที่มีสต็อกเกอร์ เพื่อลดภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิงวัยเจริญพันธุ์ เตรียมความพร้อมการตั้งครรภ์คุณภาพ และลดความเสี่ยงทารกพิการแต่กำเนิด พร้อมชู 47 สถานประกอบการ เป็นสถานประกอบการสาวไทยแค้นแดงต้นแบบ</p>	
<p>ใหม่หลักสูตรนัดหน้าเพื่อสุขภาพและความงาม 60 ชม. สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์ เว็บไซต์thailandplus - ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. เผย กรม สบส. เพิ่มหลักสูตรนัดหน้าเพื่อสุขภาพและความงาม 60 ชม. เป็นหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ เพื่อส่งเสริมการป้องกันบุคลากรคุณภาพออกสู่ตลาดบริการสุขภาพ สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้กับผู้รับบริการ</p>	
<p>นวัตกรรมเครื่องเอกซเรย์ดิจิทัลแบบพกพา สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, bugaboo, inn, bluechipthai) - พญ.ผลิน กมลวัทน แพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค ที่ปรึกษากองวินโรค เผยเดินทางแผนยุดิวิวิโรค นำนวัตกรรมเครื่องเอกซเรย์ดิจิทัลแบบพกพา พร้อมระบบประมวลผล AI ช่วยคัดกรองผู้ป่วย ยกระดับบริการสุขภาพให้สอดคล้องเป้าหมาย SDGs</p>	
<p>พัฒนาดนตรีบำบัดผู้สูงอายุ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด - พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมการแพทย์ สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรฯ สถาบันสิรินธรฯ รพ.มหาวิชัยรัตนโกสินทร์ และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ร่วมจัดทำความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาต้นแบบดนตรีบำบัดสำหรับฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ มีระยะเวลาจำนวน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2567 และสิ้นสุดลงในวันที่ 1 ก.พ.2572</p>	
<p>MOU พัฒนาศักยภาพด้านกายอุปกรณ์ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus - พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ ผบ.ทบ.สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างรร.กายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล และสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา งานวิจัย และงานบริการด้านกายอุปกรณ์ เป็นการประสานและพัฒนาศักยภาพในการผลิตผู้เชี่ยวชาญด้านกายอุปกรณ์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ</p>	
<p>ติดตามความก้าวหน้ารพร.เชียงใหม่ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus ,ch7, thailandplus, chaingmaimail) -นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ลงพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นำเทคโนโลยีทางการแพทย์มาให้บริการสุขภาพ ขับเคลื่อนงานตามนโยบาย สธ. ตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ 392 รูป/คน บริการใส่ฟันเทียมให้ผู้สูงอายุ 266 คน ควบคุมโรคหนองในในกลุ่มเด็กและเยาวชน ผลิตยาเทียมพระราชทาน เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชน</p>	
<p>งานประชุมวิชาการ HA NATIONAL FORUM ครั้งที่ 24 สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์) - พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผอ.สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) เผย สรพ. เตรียมจัดงานประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 24 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 12-15 มี.ค. 2567 มีหัวข้อการประชุมคือ "Growth Mindset for Better Healthcare System ระบบบริการสุขภาพที่ก้าวหน้า ด้วยกรอบความคิดที่กว้างไกล" โดยในวันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 8.30-9.00 น. จะเป็นการปาฐกถาพิเศษโดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ในหัวข้อ "ระบบบริการสุขภาพไทย ก้านนโยบาย 3P Safety" และมีพิธีมอบประกาศนียบัตรการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลแก่ รพ. พร้อมทั้งการจัดแสดงผลงานการพัฒนาคุณภาพและงานวิจัย รวม 602 ผลงาน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สปสช. - มก. MOU พัฒนางานวิจัย นวัตกรรมสุขภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thecoverage)</p> <p>- พญ.ลลิตยา กองคำ รองเลขาธิการ สปสช. เผย สปสช. ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการ เรื่อง การพัฒนางานวิจัยองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล โดยการนำข้อมูลสารสนเทศสุขภาพมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เชิงลึกด้วยวิธีการทางด้านชีวสถิติ ระบาดวิทยา และนวัตกรรมข้อมูล รวมถึงพัฒนาและต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต นำผลลัพธ์ที่ได้ไปใช้ประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบาย เพื่อพัฒนานโยบายสุขภาพของประเทศต่อไป</p>	
<p>รู้ทันข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า คอลัมน์ กวนน้ำให้ใส</p> <p>- ข่าวปลอมที่มักแชร์จะพบมี 3 หมวดใหญ่ๆ ได้แก่ การเมือง เงินทอง และสุขภาพ โดยเฉพาะข่าวปลอมสุขภาพที่พบเห็นบ่อย คือ การรักษาอะเร็ง ตรวจเช็คสุขภาพของปอดโดยสังเกตได้จากผิวหนัง น้ำดื่มผสมเบคกิ้งโซดาช่วยรักษาอาการหวัดได้ รับประทานไข่ทำให้แผลเป็นนูน เป็นต้น ปชช.จึงต้องมีสติ รู้เท่าทันเพราะข่าวที่ถูกใจ สอดคล้องความเชื่อเดิมคือข่าวปลอม</p>	
<p>เชื้อฝีดาษอะแลสกา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, ข่าวสด, thestatestimes, pptv, brighttv, postjung)</p> <p>- เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอะแลสกา สหรัฐฯ รายงานว่าพบผู้ป่วยฝีดาษอะแลสกาเสียชีวิตช่วงปลายเดือน ม.ค. มาจากคาบสมุทรคีนาย เป็นชายสูงอายุ มีประวัติระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง คาดว่าโดนแมวจรจัดอาจจะมีไวรัสติดอยู่ที่เล็บข่วน โดยพบรอยขีดข่วนชัดเจนบริเวณรักแร้ ยังไม่มีรายงานกรณีการแพร่เชื้อจากคนสู่คน แต่แนะนำให้ผู้ที่มีการทางผิวหนังซึ่งอาจเกิดจากฝีดาษอะแลสกาใช้ผ้าพันแผลปิดบริเวณที่ได้รับผลกระทบ แพทย์ยังได้แนะนำอีกว่า ทุกคนควรล้างมือให้สะอาด หลีกเลี่ยงการใช้เสื้อผ้าที่อาจสัมผัสกับผื่นแผล</p>	
<p>ภาพโรคต่อมน้ำเหลือง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>- เจ้าหน้าที่ในรัฐออริกอนของสหรัฐ ยืนยันการพบผู้ป่วยภาพโรคต่อมน้ำเหลือง ซึ่งเป็นกรณีหายากในมนุษย์ และคาดว่าน่าจะติดเชื้อจากแมวที่เลี้ยงไว้ อาศัยอยู่ในเขตเดซูดส์ รัฐออริกอน และเข้ารับการรักษาแล้ว</p>	